

2003/2004

<p>Asia Pacific Legal 500</p>	<p style="text-align: center;"><u>Tổng quan:</u></p> <p>Vision & Associates là số ít các công ty Việt Nam, đạt được những tiến bộ đáng khâm phục về số lượng khách hàng, giao dịch và chất lượng dịch vụ.</p> <p style="text-align: center;"><u>Tư vấn Doanh nghiệp/ Thương mại:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 3</p> <p>Vision & Associates hoạt động dựa trên 3 lĩnh vực chính: tư vấn pháp lý, SHTT, đầu tư và kinh doanh. Với sự lãnh đạo của Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Tổng Giám đốc, Công ty đã tư vấn và trợ giúp cho nhiều công ty đến từ châu Âu và Nhật Bản trong việc thành lập các hiện diện thương mại tại Việt Nam, và cung cấp các trợ giúp kỹ thuật/ chuyên giao công nghệ cho Việt Nam. Công ty thiết lập được quan hệ chặt chẽ với nhiều công ty luật nước ngoài như Deacons, Freehills, Freshfields, và được đánh giá rất cao trong việc tạo dựng và duy trì các quan hệ làm việc với các cơ quan nhà nước ở cấp trung ương lẫn các địa phương.</p> <p style="text-align: center;"><u>Giai quyết Tranh chấp:</u></p> <p>Vision & Associates tư vấn và đại diện/ bảo vệ cho Bệnh viện Việt Pháp trong nhiều vụ kiện.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sở hữu Trí tuệ:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 1</p> <p>Vision & Associates tham gia tư vấn và trợ giúp nhiều giao dịch đăng ký bảo hộ quyền SHTT, li-xăng, v.v. trong lĩnh vực SHTT, và được đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ và phản hồi nhanh đối với các yêu cầu của khách hàng.</p>
--	---

Công ty: Nhiều công ty trong cùng lĩnh vực đều thừa nhận thế mạnh của Vision & Associates, thông qua chất lượng các dịch vụ mà Công ty đã cung cấp trong các giao dịch thương mại và chuyển đổi các doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời cho rằng Công ty còn rất mạnh trong các lĩnh vực khác như tài chính, tư vấn doanh nghiệp, SHTT. Thậm chí, Vision & Associates còn được đánh giá là “Công ty tư vấn tốt nhất tại Hà Nội.”

Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc [là một trong các luật sư hàng đầu ở Việt Nam] luôn được đánh giá rất cao. Cùng với nhóm các luật sư của Freshfields, Ông Bắc đã tư vấn cho ANZ Bank trong giao dịch chuyển tín dụng cho một DNNN ở Việt Nam. Ông Bắc còn tham gia cùng với nhóm tư vấn từ Công ty Copenhagen Development Consulting, tư vấn cho dự án cải cách kinh tế Việt Nam do DANIDA tài trợ. Ông Bắc cũng tham gia tư vấn cho một nhà đầu tư của Hồng Kông trong dự án American Indochina Resort tại Việt Nam.

Các khách hàng: Với sự hợp tác của Deacons, Vision & Associates đã thực hiện một báo cáo pháp lý về mô hình thiết kế-xây dựng-vận hành-cho thuê (DBOL) trong ngành công nghiệp nước tại Việt Nam, trong khuôn khổ tài trợ của WB. Công ty cũng tư vấn cho các khách hàng như Kumho Trading trong việc thành lập công ty tại Việt Nam để sản xuất và chuyên doanh các sản phẩm gốm sứ và hàng thủ công mỹ nghệ. Các khách hàng khác trong lĩnh vực này có thể kể đến như: ADB, MPDF, GTZ; Unilever Vietnam; ANZ; Cargill; Motorola; IBM; Deawoo; Vidamco và Telstra.

<p>PLC Which lawyer?</p>	<p style="text-align: center;"><u>Tư vấn Doanh nghiệp:</u></p> <p>Công ty: Vision & Associates được xếp vào nhóm ít các công ty Việt Nam có năng lực tư vấn về các vấn đề của doanh nghiệp ở Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><u>Giải quyết Tranh chấp:</u></p> <p>Công ty: Vision & Associates được xếp vào nhóm ít các công ty Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp ở Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sở hữu Trí tuệ:</u></p> <p>Công ty: Vision & Associates được xếp vào nhóm ít các công ty SHTT hàng đầu của Việt Nam. Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bách luôn được đề xuất là luật sư SHTT hàng đầu của Việt Nam.</p>
---	---